



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๕-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ฉบับประจำวันที ๘ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๕ หน้า ๑๑ มูลค่าข่าว ๖๕,๒๐๔.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

แข่งหญิงไทยซ้อม‘ดัตช์’ รู้ดีงานหนักแต่ลุ้น16ทีม

กรุงเทพฯ • “มาตามเบิ่ง” นางนวลพรรณ ล่ำซำ ผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย เป็นประธานในงานแถลงข่าวความเคลื่อนไหวของทีมฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก “ฟีฟ่า วีเมนส์ เวิลด์ คัพ 2015” ที่ประเทศแคนาดา ช่วงวันที่ 6 มิ.ย.-5 ก.ค. ที่บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ถนนรัชดาภิเษก เมื่อวันที่ 7 ม.ค.ที่ผ่านมา

นางนวลพรรณบอกกล่าวว่า อย่างที่ทราบกันแล้วว่าไทยอยู่ร่วมกลุ่มบีกับเยอรมนี แชมป์โลก 2 สมัย, นอร์เวย์ แชมป์โลก 1 สมัย และไอวอรีโคสต์ นับว่าเป็นงานหนัก และอยู่ในสภาวะกดดันบ้างพอสมควร ทีมจึงได้ระดมผู้เชี่ยวชาญหลายด้านเข้ามาช่วยเตรียมทีม ทั้งด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา โภชนาการ และด้านจิตใจ โดยได้ วิคเตอร์ เฮอร์มันส์ เฮดโค้ชทีมฟุตบอลไทย เข้าช่วยดูแลด้านเทคนิค รวมถึงยังเชิญ ผศ.ดร.สืบสาย บุญวีรุตร นักจิตวิทยาการกีฬาจาก มศว เข้ามาช่วยเก็บข้อมูล และสร้างทัศนคตินักเตะด้วย

“ตนได้ปรึกษาหารือกับ “บังยี” นายวรวิทย์ มะภูติ นายกษมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ถึงแผนเตรียมทีม มีข้อสรุปว่า ทีมจะเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่เนเธอร์แลนด์ 1 เดือน ช่วงวันที่ 2 ก.พ.-3 มี.ค. โดยมีคิวลงเตะอุ่นเครื่อง 4 นัด คือ วันที่ 7 ก.พ. พบ เนเธอร์แลนด์, วันที่ 11 ก.พ. เบลเยียม จากนั้นพบ ทีมเพื่อสวี ไอนด์โฮเฟิน และดุยส์บวร์ก ของเยอรมนี เชื่อว่าจะทำให้ได้ประสบการณ์ สร้างความมั่นใจ

และคุ้นชินกับสภาพอากาศมากขึ้น หลังจากนั้นต้นเตรียมจัดศึกสี่สีที่ไทย ในช่วงเดือน มี.ค. ซึ่งจะมีทีมแคนาดา, เยอรมนี, ฝรั่งเศส, สเปน, ออสเตรเลีย และทีมจากทวีปต่างๆ ถัดจากนั้นเดือนเมษายนจะเดินทางไปเก็บตัวที่ญี่ปุ่น 2-3 สัปดาห์ และหวังอุ่นเครื่องกับทีมชาติญี่ปุ่นชุดใหญ่ด้วย ส่วนช่วงโค้งสุดท้ายจะไปเตรียมทีมที่สหรัฐอเมริกา 2-3 สัปดาห์ ก่อนที่จะมุ่งเข้าสู่แคนาดาในวันที่ 2 มิ.ย.”

“ก่อนไปเก็บตัวที่เนเธอร์แลนด์ ได้จัดโปรแกรมส่งเสริมความพร้อมด้านจิตใจ เพราะมีผลสำคัญต่อการลงเตะในสนาม จึงจะพานักเตะทุกคนไปฝึกสมาธิที่ศูนย์วิปัสสนาญาณพุทธา เฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี วันที่ 12-13 ม.ค. นอกจากนี้ยังจัดโปรแกรมค่ายพิเศษทีมมิวติง วันที่ 24-26 ม.ค. ที่ จ.กาญจนบุรี เพื่อเสริมสร้างทีมเวิร์ก รวมถึงสร้างความมุ่งมั่นทางจิตใจก่อนลงเตะฟุตบอลโลกด้วย”

“เป้าหมายหลักในฟุตบอลโลกคือ จะต้องคว้าอันดับ 3 ที่ดีที่สุด 4 ทีม เพื่อผ่านเข้าสู่รอบ 16 ทีมสุดท้ายให้ได้ แน่นอนว่าเราเป็นรองเยอรมนีและนอร์เวย์ แต่ทีมไทยต้องวัดลูกได้เสียในการเจอกับไอวอรีโคสต์ มันใจว่าทีมได้เก็บตัวมาอย่างยาวนาน ทำให้มีความพร้อมมากที่สุดแน่นอน ส่วนการลงเตะสนามเหย้าเทียมในฟุตบอลโลกนั้น สเตาฟีได้ชาก็ได้เตรียมนำนักเตะไปฝึกซ้อมที่สนามหญ้าเทียมในไทยแล้วเพื่อสร้างความคุ้นชิน”.

